

ให้นักศึกษาเขียนเรียงความเรื่อง "สุขใจเมื่อมีเงินออม" เพื่อประกอบการพิจารณาการกั๊ยืมในปีการศึกษาถัดไป ลงในแบบฟอร์ม ด้วยปากกา ความยาว 1 หน้ากระดาษ โดยมี 3 ส่วนคือ คำนำ, เนื้อเรื่อง, และสรุป

เพราะความทุกข์ของครอบครัว เกิดขึ้นจากรายงานของกรมสรรพากรทางบ้านและทรัพย์สินรวมถึงคนที่อยู่ในครอบครัว การลดมรดกแต่สิ่งประโยชน์แก่ผู้มีออมทั้งนี้ ไม่ต่างอะไรใหญ่ คนธรรมดา คนรวย คนจน เด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ก็สามารถออมเงินได้

การออมเงิน ไม่ทำคุณเจตนาทำไว้ ก็สามารถทำออมเงินได้ เพียงแต่ต้องเปิดบัญชีฝากเงินในธนาคาร รวมถึงมีเป้าหมายว่าออมไปเพื่ออะไร? การออมไม่ทำให้อายุยืนยาว มีแต่ส่งเสริมประโยชน์ให้แก่อุทิศตนของตัวเอง พ่อแม่สอนให้เด็กออมเงินแต่เด็ก สอนให้แม่มีเป้าหมายครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีฐานะ ฝากเงิน ฝากออมก็ได้ไว้เก็บไว้ไม่มีเงินจริง พ่อแม่สอนว่า ถ้าลูกฉลาดได้ไปให้เก็บเงินตัวเอง หัดออมเงินวันละนิดสิ่งจุกจิกแต่ก็ได้สิ่งที่ดีจริงๆ แต่ความภูมิใจถึงเก็บไปอย่าได้เสีย ในยามลำบาก เราก็สามารถทำเงินนั้นมาใช้ได้ (ส.สอนให้คิดที่ออมเงินอยู่บ้าง) เวลาพ่อแม่โอนเงินติดกันบ้าง แบ่งเก็บแม่ไว้ให้ ๒ ส่วนๆ เวลาไม่มีเงินทำง.ตัวเงินในช่องธนาคาร พ่อแม่แบ่งเงินมาให้ไม่ได้ หรือไม่มีเงินส่งให้ ฉันถึงเอาเงินจำนวนนี้มาใช้ได้ง่าย (ในยามจำเป็น เวลาฉันอยากได้อะไร อยากไปเที่ยวที่ไหน ก็จ.วางแผนการใช้จ่ายเงินก่อน เพื่อให้มีเป้าหมายแล้วเก็บเงินร้อยๆ พ่อแม่ไม่ได้มีเงินให้ตลอดแต่การเก็บไว้ค่อยๆ เวลาไปไหนก็ได้ไม่ลำบาก ไม่ต้องคอยดูคนอื่นหรือใครก็ได้กิน. ออมไปมีแต่สำหรับตัวเองที่ได้ สามารถทำอะไรก็ได้ตามความประสงค์ของพ่อแม่ ด้วยเงินออมของตัวเอง ตามเป้าหมายที่ไม่ดีต่อใคร นอกจากครอบครัวที่ได้รับประโยชน์แล้วยังมีครอบครัวคนอื่นที่ลำบาก มีเงินให้ โดยไม่ต้องขอพ่อแม่ตามคนอื่น พ่อแม่หาเงินกินหุงหาอาหารก็ใช้ได้ง่ายเหมือนคนอื่นเขา. รากหญ้าที่ต่างๆ ของครอบครัวอีก ศาสตร์ช่วยสละเงินนั้น ซึ่งได้ประโยชน์แก่ทุกๆ คน ไม่ได้ยิ่งลำบากเลย แต่ในโอกาสที่เรามีครอบครัวแล้วไม่ลำบากเลย เพราะมีเงินเก็บเงินออม. มีเงินไว้ดูแลพ่อแม่ มีเงินใช้เมื่อต้องการศึกษาเล่าเรียน มีเงินสละครอบครัวที่ดี ไม่ลำบาก ไม่เป็นหนี้ คนอื่น พ่อแม่จ.สอนให้มองว่า ไม่ต่างอะไรไว้ทำมียืมเงิน คนอื่นหรือเป็นหนี้คนอื่นได้เวลาตัวพ่อแม่พ่อแม่. ศาสตร์จำเป็นจริงๆ ให้ออมก่อนแล้วค่อยมาพอ ไม่มีใคร คิดได้เลยถ้าไม่มีพ่อแม่ให้เงินให้ไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่มีส่วนหนี้สิน เพราะ มันจะเงินการเป็นหนี้มา น้ำสง.แย่งมาหาความสามารถ ความกล้า ความกล้าต่างๆ

จนเห็นได้ว่า การออม เงินมีแต่สิ่งประโยชน์แก่. ตามสง.ในพ่อแม่และ คนรอบข้างพร้อมกัน เก็บเงินคือพลังหมอบ นึกถึง. ทำให้ไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งจ.เป็นเงินก้อนโต สบประโยชน์มหาศาล ทำงานเป็นหลักๆ ทำงานเป็นหลักๆ. วันหนึ่งที่เราลำบาก คนที่รอคอยได้อะไร ในยามฉุกเฉินเงินเหล่านี้จ.ช่วยค่าดูรักษา ค่าเรียนมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายที่ได้ในสิ่งที่ได้ ทำให้คนที่ไม่ได้แสดงความรัก. เพื่อก.ฉันเริ่มมีคนขึ้นที่ยังไม่สายที่จ.ออม เพื่อรักษาเงินออม พ่อแม่บอกพ่อแม่ที่ดี ส่งมอบความใจหวังกับฉันและมีแต่ตามสง. แก่เริ่มออมเงิน.



ให้นักศึกษาเขียนเรียงความเรื่อง **"สุขใจเมื่อมีเงินออม"** เพื่อประกอบการพิจารณาการกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป  
ลงในแบบฟอร์ม ด้วยปากกา ความยาว 1 หน้ากระดาษ โดยมี 3 ส่วนคือ คำนำ, เนื้อเรื่อง, และสรุป

### "สุขใจเมื่อมีเงินออม"

เงินออม หมายถึง ส่วนที่เราได้ที่เหลืออยู่ หรือที่กันเอาไว้ไม่นำมาใช้จ่ายในการบริโภค และสุกเิกในข้างต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต เช่น ในยามป่วย เมื่อแก่ชรา หรือลงทุน เป็นต้น เงินออมไม่เอาเงินตั้งดอกเก็บไว้เฉยๆ เสมอไป แต่หาทางทำให้เงินออมนั้นเกิดทวีคูณ อาจจะนำไปฝากไว้กับธนาคาร เพื่อรับดอกเบี้ย หรือลงทุนทำธุรกิจให้เงินงอกเงยขึ้น

การที่เรามีเงินออมไว้ นั้นสามารถทำให้เราอุ่นใจได้ว่า หากอนาคตมีสิ่งฉุกเฉินเกิดขึ้น เราก็ยังมีเงินสำรองไว้ เป็นกรณีฉุกเฉินหรือกรณีฉุกเฉินระหว่างยังทำงานและมีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้เงินเก็บไว้ใช้ในยามชราไม่เงินภาระต่อลูกหลาน เพื่อให้เงินหนุนทางด้านการศึกษาในการนำมาสร้าง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสร้างเงินในอนาคต เพื่อเป็นเงินหนุนในการระดมเงินหรือเปลี่ยนอาชีพ เพื่อให้ใช้จ่ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจำ และเพื่อให้ยามฉุกเฉินและยามเจ็บป่วย เพื่อให้เราจะได้เงินออมไว้ใช้ในยามชราได้ เราต้องรู้จักเพิ่มพูนรายได้ เราต้องมีความกระตือรือร้น รับผิดชอบใน การระดมเงินออม รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและฉลาด ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินและปฏิบัติตามแผน ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้เราก็ควรดูศักยภาพของตนเองด้วย ไม่ออมเงินมากเกินไป จนกระทบกับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ปัจจุบันที่มีหลักการระดมเงินที่ควรพิจารณา คือ 1> รายได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดขีดความสามารถในการออมเงินของแต่ละบุคคล 2> ค่าใช้จ่าย เพราะบางคน มีรายได้ไม่น้อยแต่รายจ่ายเยอะ สิ่งนี้จะทำให้เงินออมได้น้อยลง ดังนั้นเราควรคำนวณค่าใช้จ่ายกับรายได้ ให้สอดคล้องกัน แบ่งเงินไว้ออมไม่ให้กระทบกับส่วนอื่น อาจมีการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพราะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราเห็นถึงรายละเอียดของเงินที่ได้ออกมา และใช้จ่ายไปอย่างไรบ้าง ทำให้เราสามารถตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ปัจจุบันการออมเงิน นั้นมีวิธีและเทคนิคมากมายหลายอย่าง เราสามารถหาทำได้ทางอินเทอร์เน็ต แล้วนำวิธีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้ เข้ากับตัวเรา แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือระเบียบวินัยในการออมเงิน ทำให้เป็นนิสัยแล้วการออมเงินจะไม่ให้ เองยากอีกต่อไป อาจจะให้วิธีที่การฝากประจำก็ได้ แต่ไม่เสีย利息 เมื่อเรามีสิ่งฉุกเฉิน เราจะไม่สามารถ ถอนเงินออกมาได้ แต่การฝากธรรมดาเราสามารถถอนเงินออกมาได้ทุกเมื่อ 利息เสียตั้งแต่ตั้งไว้ระเบียบ วินัยอย่างมากในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นเราควรดูตนเองและประเมินว่าเราควรใช้วิธีใดใน การออมเงิน

การออมเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่าย เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งรายได้ รายจ่าย ระเบียบวินัยของแต่ละคน เราจึงควรวางแผนการใช้จ่ายเงินและ การออมเงินอย่างเหมาะสม เพราะเงินออมของเราในวันนี้จะทำให้เรา สบายในอนาคต เมื่อเราเจ็บป่วยหรือ เกิดเหตุฉุกเฉินครั้งใหญ่ เราสามารถสบายใจได้ว่าเรามีเงินสำรองไว้ไม่ลำบากแน่นอน ทั้งต่อตนเองและครอบครัว เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเงินออมเราจะ สุขใจและสุขใจเมื่อมีเงินออม



ให้นักศึกษาเขียนเรียงความเรื่อง "สุขใจเมื่อมีเงินออม" เพื่อประกอบการพิจารณาการกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป  
ลงในแบบฟอร์ม ด้วยปากกา ความยาว 1 หน้ากระดาษ โดยมี 3 ส่วนคือ คำนำ, เนื้อเรื่อง, และสรุป

ในชีวิตหนึ่งคนเราทุกคนก็อยากจะมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น แต่การจะเก็บเงินให้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราต้องใช้จ่ายเงินทุกวัน การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นได้มากขึ้น การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นได้มากขึ้น การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นได้มากขึ้น

ความหมายของเงิน คือ สิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ซื้อของที่เราต้องการได้ โดยไม่ต้องแลกของของเราไปแลกของของคนอื่น การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นได้มากขึ้น การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นได้มากขึ้น การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นได้มากขึ้น

การเก็บออมเงิน จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนที่เริ่มคิดออมเงิน แต่การจะเก็บเงินให้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราต้องใช้จ่ายเงินทุกวัน การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นได้มากขึ้น การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นได้มากขึ้น การมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นได้มากขึ้น





ให้นักศึกษาเขียนเรียงความเรื่อง "สุขใจเมื่อมีเงินออม" เพื่อประกอบการพิจารณาการกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป ลงในแบบฟอร์ม ด้วยปากกา ความยาว 1 หน้ากระดาษ โดยมี 3 ส่วนคือ คำนำ, เนื้อเรื่อง, และสรุป

อุดมการณ์วันละหืด หนึ่งชีวิตที่ดี ก็จะต้องทำในวันหนึ่ง แต่เราก็สบายในวันข้างหน้า ลงมือทำในการออมเงิน แล้วเราจะสุขใจเมื่อเห็นเงินที่ออมหมั่นหมั่นหมั่นเยอะมากขึ้น

การออมเงินเป็นสิ่งที่ดีที่หลายคนไม่ค่อยจะทำกัน คิดว่าความต่องการของเราที่อยากได้มันจะได้มัน เห็น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ของที่ไม่ค่อยจำเป็นเหล่านี้ หรือสิ่งของบางอย่างที่มีอยู่แต่ยังไม่จำเป็น ขนถ่ายแต่เราก็ซื้อ พอซื้อมาเยอะเกินเราก็ไม่จำเป็นหรือมันไม่จำเป็นเลย อดทนกว่านี้ที่ตัดแต่งทางคิดกันตามองคนที่ไม่มีเงินแล้วเขาเขาทำงานตามสิ่งตามหน้าที่กัน แต่เขาเก็บแต่ค่าพอกันพอกันแม่ เก็บค่าเดียวสั้นๆ "บดทิ้งหน่อย" แต่นั่นเขาก็ได้แล้วที่เขาเป็นแบบนี้เพราะไม่คอยคำนวณค่าของเงินแต่ละบาท สักแต่พอมีแล้วให้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักออมเงินตั้งแต่วันนี้ แต่ถ้าหากที่เราให้จ่ายจากสิ่งต่างๆ แล้วเหลือเราก็นำมาหยุดการปลูก ทำทุกๆ วันๆ ให้มันติดเป็นนิสัยเราก็จะกลายเป็นคนประหยัดได้ก็ให้ และเวลาที่เราอยากทำอะไรที่เราอยากจะทำได้ก็ให้โดยที่เราสามารถนำเงินที่เราออมมาทำให้ได้ ถึงเวลาเราก็ทำส่วนที่เขากลับมาให้ไว้ก็เต็มที่ได้ เวลาเราเปิดบัญชีใหม่ เมื่อเวลาเงินในกระปุกเต็มเราก็เข้าไปฝากเอาไว้ในธนาคารบ้าง เพื่อวันใดวันหนึ่งเราจะมีใช้ไปวันๆ วันมา ก็จะมีเงินออมตัวนี้แหละที่เก๋มันและปลอดภัยไว้เลยอยากออม ออมก็ทำไปทำไปไม่ต้องออม เพราะมันก็มีเงินที่เราเก็บกันออมไปก็มีความเท่าเทียมไม่อยากจะเก็บไม่อยากจะเก็บก็ด้วย แบบนี้แหละ เพียงแต่ทางเราคิดใหม่เงินส่วนนี้ที่เราเก็บกันทุกๆ วัน ในวันหนึ่งเวลาเราจะไปทำอะไรกับมันก็ได้ในภายภาคหน้าที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเรา การออมเงินไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินแต่เด็กลงน้อย แต่เราจำเป็นที่จะต้องมีเงินที่โตขึ้นแต่เด็กน้อยจนถึงตอนแก่หรือจนมีอายุ เราก็สามารถออมไว้ได้ เหนือคนอื่นถ้าเราคิดจะออมซะอย่าง การออมเงินอาจจะมีความวิเศษหลายอย่างแล้วแต่เราจะคิด แต่เราจะออมเงินแบบมีเป้าหมายก็จะดี เช่น วิชาต้นที่อดทนทำให้อยากได้แต่แม่ไม่อนุญาตนี้และเป้าหมายของเราที่เราอยากได้ไว้ได้ ตัวนี้และจะเป็นแรงผลักดันของเราซึ่งมันบดทนทนทางหารหา แวะไปซื้อของนั้นเราต้องคิดที่จะเก็บเองซึ่งเราควรเก็บเป้าหมายที่ดี วิชาต้นที่ เราก็เก็บออมเงินทันทีเพื่อเป้าหมายของเราของบางอย่างอาจจะได้สาระไปบ้างแต่ มันเป็นเงินที่เราเก็บวันละนิดวันละหน่อยด้วยตัวเอง มันจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าสิ่งนั้นเป็นพิเศษ เพราะมันเกิดจากกตที่เรามาด้วยตัวเองแล้วสิ่งของทั้งตัวเอง อดยากได้และทำมันสำเร็จได้ด้วยตัวเองมันจะเป็นสิ่งที่ดีและมีความภูมิใจกับตัวเราถึงมากที่สุด

การออมเงินเป็นสิ่งที่ดีและยังเป็นสิ่งที่ช่วยเราในยามลำบากเงินที่เราออมไว้ก็จะสามารถช่วยเราได้เสมอ สักว่าไม่ซื้อติดตัวสักบาทในยามเราทุกข์จนจะเขย อดทนเรามีแล้วไม่สิ้นใจไม่เป็น เราควรรู้จักในการออมเงิน วันละบาทก็ดีกว่าที่คิดจะหนอยๆ เขาจะเป็นสุขแล้วได้เห็นเงินที่เราออมที่คิดกันเยอะแยะนั่นหมั่นหมั่นมากขึ้นทุกวัน เราจะรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นมากและจะไม่อยากให้มีเงินคนอื่น



